

บริษัท จัสติน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานและงบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวม

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นจากเรื่องทีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวม งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 10 บริษัทผู้ให้สัมปทานได้ระงับการจ่ายชำระยอดคงค้างค่าบริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งกับบริษัทผู้ให้สัมปทานแก่บริษัทย่อยดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 2,518 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทผู้ให้สัมปทานมีข้อโต้แย้งในวิธีการคำนวณอัตราส่วนแบ่งรายได้กับบริษัทย่อย บริษัทย่อยได้นำข้อโต้แย้งนี้เสนอเป็นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 บริษัทผู้ให้สัมปทานยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทย่อยคืนเงินส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับเกินตามสัญญาร่วมลงทุนเดียวกันนี้ พร้อมเรียกค่าเสียหายโอกาสเป็นจำนวนรวม 9,931 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทย่อยได้รับคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการให้บริษัทผู้ให้สัมปทานชำระยอดคงค้างทั้งจำนวน 2,518 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคำนวณในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวันที่เสนอข้อพิพาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3,395 ล้านบาท และคิดดอกเบี้ยสำหรับยอดคงค้างดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และให้บริษัทย่อยชำระค่าเสียหายแก่ผู้ให้สัมปทานเป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5

ต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นเช่นกัน แต่บริษัทผู้ให้สัมปทานไม่เห็นด้วยและได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางแล้ว บริษัทย่อยจึงพิจารณายังไม่บันทึกรายการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชำระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคำชี้ขาดดังกล่าวในงบการเงิน

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 บริษัทผู้ให้สัมปทาน ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทย่อยดังกล่าวและบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายพร้อมทั้งดอกเบี้ยและค่าเสียหายโอกาสในการประกอบธุรกิจเป็นจำนวนรวม 258 ล้านบาท ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทย่อยทั้งสองแห่งได้รับคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการให้บริษัทย่อยทั้งสองแห่งร่วมกันชำระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจำนวนจนถึงวันชี้ขาดเป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาทแก่บริษัทผู้ให้สัมปทาน โดยการหักกลบลบหนี้กับมูลหนี้ที่บริษัทผู้ให้สัมปทานค้างชำระต่อบริษัทย่อยพร้อมดอกเบี้ยจำนวนจนถึงวันชี้ขาดรวมเป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท บริษัทย่อยได้บันทึกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายจากคำชี้ขาดดังกล่าวไว้ในงบการเงินแล้วทั้งจำนวน อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ให้สัมปทานไม่เห็นด้วยและได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางแล้ว

ผลที่สุดของข้อพิพาททั้งสองยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้ และอาจมีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2,518 ล้านบาท (2562: 2,518 ล้านบาท) รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวในงบการเงินรวม และอาจมีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,946 ล้านบาท (2562: 1,946 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า เงินลงทุนในบริษัทย่อย และค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. คดีฟ้องร้องระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและหน่วยงานราชการสองแห่ง ซึ่งเรียกร้องให้บริษัทย่อยชำระค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบแท็บเล็ตตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 195 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35.6 ในปี 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทย่อยชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท ซึ่งสำรองค่าปรับและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นที่บริษัทย่อยบันทึกไว้ตั้งแต่ในอดีตมีความเพียงพอตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยและหน่วยงานราชการทั้งสองแห่งได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
2. การชำระยอดคงค้างจำนวน 877 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 และคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทต่าง ๆ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35.7 ของบริษัทย่อยกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งมีความไม่แน่นอน

ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องนี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

นอกจากเรื่องที่ได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวม เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมเกือบทั้งหมดมาจากการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยแสดงมูลค่าในงบการเงินรวมสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 17,135 ล้านบาท ในการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้ความสนใจการรับรู้รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตเนื่องจากมีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญและเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรง นอกจากนี้ภายใต้ภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านการตลาดและราคาอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทึกรายได้ของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่ออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อการรับรู้รายได้ดังกล่าวข้างต้น สุ่มตัวอย่างใบแจ้งหนี้และการรับชำระเงินจากลูกค้าเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการตลอดระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป และทดสอบการคำนวณรายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการ

สินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โทรคมนาคม

สินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์สำหรับให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวม 82,915 ล้านบาท (ร้อยละ 83 ของสินทรัพย์รวม) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15 และข้อ 21 ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน รวมถึงการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและประเมินแผนงานในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้และการด้อยค่าหรือไม่ เพียงใด

ข้าพเจ้าได้ประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทในเรื่องที่กล่าวข้างต้น โดยทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ และคำนึงถึงมูลค่าที่จกแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน ตลอดจนแนวโน้มผลการดำเนินงานในอนาคตตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์สำหรับให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม ในการพิจารณาว่าไม่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ควรบันทึกเพิ่มในบัญชี รวมทั้งได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบทานและเปรียบเทียบวิธีการและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำแผนงานในอนาคตและคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ และประเมินอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ในงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้แก่ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่า ข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิน โดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการ ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ งบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ในรายงาน ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะ จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

วัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 1 มีนาคม 2564

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 200 ชั้น 29-30 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) โดยมีรายละเอียดของบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2563 (ร้อยละ)	2562 (ร้อยละ)
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u>				
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	ให้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำและให้บริการรับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเคเบิลใต้น้ำภายในประเทศ	ไทย	100	100
บริษัท อควาเมนท์ จำกัด	ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียมและให้บริการอินเทอร์เน็ต	ไทย	100	100
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (อีกร้อยละ 9 ถือหุ้นโดยบริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด และ อีกร้อยละ 9 ถือหุ้น โดยบริษัท เอเซียส รีเจนแนล เซอร์วิส จำกัด)	ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบในโครงการสื่อสารโทรคมนาคม	ไทย	33	33
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	ไทย	98	98
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด (อีกร้อยละ 20 ถือหุ้นโดยบริษัท อควาเมนท์ จำกัด)	สำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างงานโยธาของโครงการโทรคมนาคม	ไทย	80	80
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด (อีกร้อยละ 34 ถือหุ้นโดยบริษัท เอเซียส (ประเทศไทย) จำกัด และ อีกร้อยละ 26 ถือหุ้นโดยบริษัท เอเซียส รีเจนแนล เซอร์วิส จำกัด)	กิจการลงทุน	ไทย	40	40
บริษัท แจ็งวัฒนะ แพลนเนอร์ จำกัด	ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	ไทย	100	100
บริษัท ทรี บีบี จำกัด	หยุดดำเนินกิจการ	ไทย	100	100
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินกิจการ	ไทย	70	70
บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด”)	ให้บริการคุณภาพยนตร์ออนไลน์ และให้บริการคู่มือโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (ไอพีทีวี)	ไทย	100	100

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2563 (ร้อยละ)	2562 (ร้อยละ)
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย				
บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 98)	ให้บริการด้านจัดหา ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาซอฟต์แวร์ จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง	ไทย	-	-
บริษัท สมาร์ท ไฮเวย์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด ร้อยละ 67)	ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ	ไทย	-	-
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด ร้อยละ 100)	ให้บริการด้านโทรคมนาคม โทรศัพท์พื้นฐาน และระบบสื่อสารข้อมูล	ไทย	-	-
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100)	ให้บริการอินเทอร์เน็ต	ไทย	-	-
บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100)	พัฒนาจำหน่าย และให้บริการซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ	ไทย	-	-
บริษัท เอเชียส (ประเทศไทย) จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด ร้อยละ 59)	กิจการลงทุน	ไทย	-	-
บริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียส (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 98)	ดำเนินการด้านการตลาด การจัดจำหน่ายอุปกรณ์ และการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านระบบสัญญาณดาวเทียม	ไทย	-	-

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2563 (ร้อยละ)	2562 (ร้อยละ)
Clippership Investments (BVI) Limited (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด ร้อยละ 100)	หยุดดำเนินกิจการ	British Virgin Island	-	-
บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ร้อยละ 90)	ให้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำและให้บริการรับจ้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเคเบิลใต้น้ำภายในประเทศ	ไทย	-	-
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ร้อยละ 100)	ให้บริการเช่าวงจรและบริการรับ-ส่งข้อมูลภายในประเทศ และระหว่างประเทศ	ไทย	-	-
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด ร้อยละ 54 และบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ร้อยละ 46)	ให้เช่าอาคารสำนักงาน	ไทย	-	-

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันเดียวกันจากเดิม “บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด” เป็น “บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด” (“ทรีบีบีทีวี”)

- ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีภาระควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
 - ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
 - ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
 - จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
 - ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- 2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้นกำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา และแผนธุรกิจของกิจการ หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่าและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นไม่มีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4

ข) **มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. **ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ**

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบต้องบแสดงฐานะการเงินต้นปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานนี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	35,302	(928)	34,374
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	60,858	60,858
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	817	(817)	-
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	338	3,558	3,896

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1 มกราคม 2563
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ			
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	636	55,555	56,191
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	6,320	-	6,320

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5	(3)	2
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	124	124
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	119	(119)	-
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			
ชำระภายในหนึ่งปี	1	-	1
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ			
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1	2	3
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	12,996	-	12,996

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	85,517	11
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิง		
มีมูลค่าต่ำ	(57)	-
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า	51	-
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ	(39)	(9)
หัก: ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและอื่น ๆ	(857)	-
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอดตัดบัญชี	(25,502)	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมามาตรฐาน		
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก	59,113	2
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	974	2
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	60,087	4
ประกอบด้วย		
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน	3,896	1
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน	56,191	3
	60,087	4
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละต่อปี)	6	6

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ที่ดินและอาคาร	182	1
อุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม	58,929	-
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	2	1
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนำมามาตรฐาน		
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก	59,113	2
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	928	3
รายการปรับปรุงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	817	119
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	60,858	124
(หมายเหตุ 21.1)		

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ต บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ต และบริการการจัดการ รับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้ออนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสาร โทรคมนาคมและระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการจัดการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรับรู้โดยพิจารณาขึ้นความสำเร็จของงานจากการประเมินของวิศวกรหรือผู้ควบคุมโครงการ

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้ทางการเงินคือรายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง และรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยแสดงรวมไว้ใน “ต้นทุนทางการเงิน” ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.3 ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

บริษัทย่อยบันทึกค่านายหน้าที่ยจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในกรณีที่ระยะเวลาของการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่จะรับรู้สำหรับต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญามีระยะเวลาหนึ่งงวดหรือสั้นกว่า บริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

5.4 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้นบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3-24 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	20 และ 24 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	5-12 ปี
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	-	5 ปี
อุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม	-	3-25 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์	-	3 และ 5 ปี
เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สำนักงาน	-	3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกฎบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้น ออกจากบัญชี

5.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากสัญญาเช่าที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุม ไม่ว่าจะ เป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน กับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

5.9 สัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) และสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่าบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สิทธิประโยชน์การใช้

สิทธิประโยชน์การใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิทธิประโยชน์การใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสิทธิประโยชน์การใช้คำนวณจากราคาทุนของสิทธิประโยชน์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิทธิประโยชน์ใช้หากความเป็นเจ้าของในสิทธิประโยชน์อ้างอิงได้โอนให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อดังนี้

ที่ดินและอาคาร	-	ตามอายุสัญญาเช่า
อุปกรณ์สำหรับให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม	-	ตามอายุสัญญาเช่า
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	-	ตามอายุสัญญาเช่า
ยานพาหนะ	-	5 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสิทธิประโยชน์อ้างอิง

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน of กำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาเช่า 30 ปี ค่าตัดจำหน่ายจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน of กำไรหรือขาดทุน

5.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้ในส่วน of กำไรหรือขาดทุน

5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในส่วน of กำไรหรือขาดทุน

5.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทั้งจำนวนในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

5.13 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.15 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการ ยกเว้นลูกหนี้การค้าที่กลุ่มบริษัทรับรู้ด้วยราคาของรายการตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้ และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง และต้องมีการประเมินการด้อยค่า ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือเมื่อกลุ่มบริษัทโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสด ความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด หรือการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงิน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อมีการปฏิบัติตาม การยกเลิก หรือการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกันและแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือจะรับสินทรัพย์พร้อมชำระหนี้สิน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตและการผิดสัญญาจากการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญา และข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น และรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

เงินลงทุน

เงินลงทุนในกองทุนรวมแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

5.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

ในการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาเป็นสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือไม่ รวมถึงการกำหนดวิธีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่า กลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้นฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงคุณสมบัติในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

คดีฟ้องร้องและข้อพิพาท

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ซึ่งรวมถึงการประเมินความน่าจะเป็นที่จะเกิดผลเสียหายขึ้นได้อย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการประเมินของฝ่ายบริหารและสถานการณ์ต่าง ๆ อาจส่งผลให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่ประมาณได้

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัทหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัทมีดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย	บริษัทที่บริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทเหล่านั้น
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”)	บริษัทร่วม
กลุ่มโมโน	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		นโยบายการกำหนดราคา
	2563	2562	
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม			
รายได้จากการขายทรัพย์สินเข้ากองทุน	-	38,000	ราคาตามสัญญา (หมายเหตุ 30)
รายได้ค่าบริการดูแลและบำรุงรักษา ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง	390	264	ราคาตามสัญญา (หมายเหตุ 30)
ค่าเช่าอุปกรณ์และโครงข่าย	9,006	4,681	ราคาตามสัญญา (หมายเหตุ 30)
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้จากการขายและบริการ	12	22	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	25	57	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ต้นทุนขายและบริการ	216	9	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	61	56	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2563	2562	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย			
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)			
รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	9,496	ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าบริการจัดการการขาย			
ทรัพย์สินเข้ากองทุน - สุทธิ	-	70	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าจัดการรับ	570	556	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	43	45	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
รายได้ดอกเบี้ย	116	89	ร้อยละ 0.8 ถึง MLR - ร้อยละ 1.5 ต่อปี (2562: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ บวกร้อยละ 0.5)
ค่าใช้จ่ายอื่น	36	37	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	74	31	ร้อยละ 0.8 ถึง 1.9 (2562: ร้อยละ 1.6 ถึง 2.0) ต่อปี

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
กลุ่มโมโน	23	61	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)				
บริษัทย่อย	-	-	436	177
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัทร่วม				
JASIF	131	109	-	-
รวม	131	109	436	177
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(11)	(11)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	131	109	425	166
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย				
บริษัทย่อย	-	-	198	12,996
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	-	119
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัทร่วม				
JASIF	-	817	-	-
รวมค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	817	-	119

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
กลุ่มโมโน	151	7	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)				
บริษัทย่อย				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
กลุ่มโมโน	26	14	-	-
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26	14	37	66
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม				
JASIF	55,346	-	-	-
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม				
JASIF	23,655	26,362	-	-
เงินมัดจำรับจากลูกค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
กลุ่มโมโน	7	7	-	-
รวมเงินมัดจำรับจากลูกค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	7	9	10

ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างกลุ่มบริษัทและการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	การเคลื่อนไหวในระหว่างปี		
	เพิ่มขึ้น	ลดลง		
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	6,389	-	(60)	6,329
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	-	885	-	885
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด	-	182	(5)	177
บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด	-	412	-	412
รวม	6,389	1,479	(65)	7,803
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด	330	-	-	330
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	80	20	-	100
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	327	-	-	327
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด	47	-	(47)	-
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	620	29	(364)	285
บริษัท ไทย ลองคิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	10	-	-	10
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด	40	10	-	50
บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	3,696	2,200	(1,849)	4,047
รวม	5,150	2,259	(2,260)	5,149

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น	210	222	41	53
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	22	24	4	5
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	36	-	1	-
รวม	268	246	46	58

ภาระค้ำประกันกับบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 35.4 ข) และ 35.4 ง)

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินสด	14	11	-	-
เงินฝากธนาคาร	1,089	22,922	273	451
ตั๋วแลกเงิน	24	75	-	-
รวม	1,127	23,008	273	451

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และตั๋วแลกเงินของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 1.05 (2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.25) ต่อปี และเฉพาะของบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 1.00 (2562: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.00) ต่อปี

9. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันที่ไถ่ถอนได้ภายในหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้นำเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำจำนวน 17 ล้านบาท (2562: 16 ล้านบาท) ซึ่งได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	23	61	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	4,020	3,768	50	50
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	131	109	436	177
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	65	111	-	-
รวม	4,239	4,049	486	227
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,040)	(882)	(61)	(61)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	3,199	3,167	425	166

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1	4	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	2	19	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	3	17	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	17	17	-	-
มากกว่า 12 เดือน	-	4	-	-
รวม (หมายเหตุ 7)	23	61	-	-
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	125	85	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	272	222	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	128	122	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	130	77	-	-
มากกว่า 12 เดือน	3,365	3,262	50	50
รวม	4,020	3,768	50	50
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,040)	(882)	(50)	(50)
สุทธิ	2,980	2,886	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	3,003	2,947	-	-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	882	50
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	300	-
ตัดจำหน่าย	(149)	-
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน	7	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,040	50

ในปี 2563 บริษัทขอยกตัดลูกหนี้การค้าออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญจำนวน 149 ล้านบาท (2562: 186 ล้านบาท) ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าของบริษัท จัสมิน ซัมมาริน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (“เจเอสทีซี”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2,518 ล้านบาท (2562: 2,518 ล้านบาท) เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซีและบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้สัมปทาน ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชำระยอดคงค้างไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 (วันสิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุน) เนื่องจากทีโอทียังมีข้อโต้แย้งในวิธีการคำนวณอัตราส่วนแบ่งรายได้กับเจเอสทีซี เพื่อยุติข้อโต้แย้งดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เจเอสทีซีจึงเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักกระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม เรียกร้องให้ทีโอทีชำระเงินส่วนแบ่งรายได้พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงิน 3,395 ล้านบาท ส่วนทีโอทีได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เพื่อเรียกคืนเงินส่วนแบ่งรายได้ที่เจเอสทีซีได้รับเกินตามสัญญาร่วมลงทุนเดียวกันนี้ พร้อมเรียกค่าเสียหายโอกาสรวมเป็นจำนวนเงิน 9,931 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2562 เจเอสทีซีได้รับคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการให้ทีโอทีชำระยอดคงค้างทั้งจำนวน 2,518 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย (คำนวณในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนถึงวันที่เสนอข้อพิพาท) รวมเป็นจำนวนเงิน 3,395 ล้านบาท และคิดดอกเบี้ยสำหรับยอดคงค้างดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และให้เจเอสทีซีชำระเงินค่าเสียหายแก่ทีโอทีเป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น แต่ทีโอทีได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง เจเอสทีซีจึงพิจารณายังไม่บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำรองค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคำชี้ขาดดังกล่าวในงบการเงิน

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ทีโอทียังได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้ บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (“ทีแอลดีที”) และเจเอสทีซี ร่วมกันหรือแทนกัน ชำระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือจัดหาอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการอบรมต่างประเทศ รวมทั้งค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายโอกาสในการประกอบธุรกิจตามสัญญาร่วมลงทุนและข้อตกลงต่อท้ายสัญญา ร่วมลงทุนเป็นจำนวนเงินรวม 258 ล้านบาท ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2562 ทีแอลดีทีและเจเอสทีซี ได้รับคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการให้บริษัทย่อยทั้งสองแห่งร่วมกันชำระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยจำนวนจนถึงวันชี้ขาดจำนวน 24.9 ล้านบาท ให้แก่ทีโอที โดยการหักกลบลบหนี้กับมูลหนี้ ค้างชำระของทีโอทีต่อทีแอลดีทีพร้อมดอกเบี้ยจำนวนจนถึงวันชี้ขาดจำนวน 25.0 ล้านบาท คงเหลือ จำนวนเงินที่ทีแอลดีทีต้องได้รับจากทีโอทีจำนวน 0.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ทีแอลดีทีได้บันทึกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 24.9 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในงบการเงินรวมสำหรับปี 2562 และทีโอที ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางแล้ว

ทีแอลดีทีและเจเอสทีซีได้ยื่นคำคัดค้านแก่คำร้องต่อศาลปกครองกลางแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา ของศาล ผลที่สุดของคดีทั้งสองยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้ ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมาย ของเจเอสทีซีและทีแอลดีทีเชื่อว่าได้ปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน โดยคาดว่าจะ ไม่มีค่าเสียหายเพิ่มเติมจากที่ได้บันทึกไว้ในงบการเงิน

11. ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (“ทีทีแอนด์ที”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งแต่งตั้งให้บริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อมา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติพิเศษเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เจ้าหนี้หลายรายรวมถึงบริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลาง แต่เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟู กิจการของทีทีแอนด์ที ในระหว่างปี 2554 บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ ดังกล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้คืนทั้งในส่วนของเงินต้น และดอกเบี้ยค้างชำระเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ทีตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแผน โดยจะได้รับชำระคืนยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 54 ล้านบาท จากทีทีแอนด์ทีทั้งจำนวนเป็นเงินสดในวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่หนึ่งของปี 2558 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของทีทีแอนด์ทีเด็ดขาดแล้ว ตามหลักความระมัดระวัง บริษัทย่อยจึงบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกล่าวเต็มจำนวน

นอกจากนี้แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวได้ระบุว่า การชำระยอดคงค้างระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“ทริปเปิลที”) ให้แก่ทีทีแอนด์ทีในปี 2552 โดยวิธีการโอนตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 707 ล้านบาท ซึ่งทีทีแอนด์ทีเป็นผู้ส่งจ่าย และบริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสেস จำกัด (“ทีทีแอนด์ทีเอสเอส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทีทีแอนด์ที ได้สละหลังเพื่อโอนตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว ให้แก่ทริปเปิลที และการแสดงเจตนาของการหักกลบลบหนี้กับทีทีแอนด์ทีโดยการใช้สิทธิเรียกร้อง ในการรับชำระเงินที่ทีทีแอนด์ทีค้างชำระทีทีแอนด์ทีเอสเอสจำนวน 170 ล้านบาท และทีทีแอนด์ทีเอสเอส ได้โอนสิทธิดังกล่าวให้แก่ทริปเปิลทีมาหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่ทริปเปิลทีติดค้างอยู่กับทีทีแอนด์ทีว่าเป็นการชำระหนี้ที่ไม่ต้องตรงตามความประสงค์แห่งสัญญา และถือเป็นการชำระหนี้อื่นไม่มีผลสมบูรณ์ เนื่องจากการชำระหนี้ที่ทริปเปิลทีจะต้องชำระค่าบริการวางรهنนั้นต้องสอดคล้องกับข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานที่ทีทีแอนด์ทีมีมาอยู่ก่อน กล่าวคือ ทริปเปิลทีจะต้องทำการชำระหนี้ไปยังทีโอที โดยตรงเสียก่อน แล้วทีโอทีจึงทำการจัดสรรชำระหนี้ตามอัตราส่วนแบ่งรายได้ที่ตกลงไว้ในสัญญาสัมปทาน ให้แก่ทีทีแอนด์ที ดังนั้นการที่ทริปเปิลทีทำการชำระหนี้ที่มีใช้ด้วยเงินสด เช่น บรรดาสิทธิเรียกร้อง หรือตัวสัญญาใช้เงิน และ/หรือชำระหนี้โดยตรงให้แก่ทีทีแอนด์ทีนั้น ย่อมถือเป็นการชำระหนี้ที่ไม่ต้องตรงตามความประสงค์แห่งสัญญา และถือเป็นการชำระหนี้อื่นไม่มีผลสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 บริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ในขณะนั้นได้มีหนังสือบอกกล่าวไม่ยอมรับสิทธิอันเกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา ต่อมา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ทริปเปิลทีจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้ศาลสั่งว่าการกระทำของผู้บริหารแผนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งไม่เห็นด้วยกับคำร้องของทริปเปิลที เนื่องจากศาลเห็นว่า ทริปเปิลทียื่นคำร้องไม่ถูกต้อง ฉะนั้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ทริปเปิลทีจึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อศาลฎีกา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปิลทีได้แสดงความเห็นว่าการที่ทริปเปิลทีได้ชำระหนี้ค่าบริการวงจรรเข้า ค้างชำระตามสัญญาการให้บริการวงจรรเข้าให้แก่ทีทีแอนด์ทีโดยตรงเนื่องจากวิธีการชำระเงินให้แก่ทีไอที เกิดเหตุขัดข้องขึ้นนั้น ทริปเปิลทีสามารถกระทำได้นี้เนื่องจากทีทีแอนด์ทีเป็นคู่สัญญาที่มีนิติสัมพันธ์ กับทริปเปิลทีโดยตรง การที่ทริปเปิลทีได้ชำระค่าบริการวงจรรเข้าโดยการสลักหลังและโอนตัวสัญญาใช้เงิน ให้แก่ทีทีแอนด์ทีตามที่กล่าวไว้ข้างต้นถือได้ว่า ทีทีแอนด์ทีเป็นทั้งผู้ออกและผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงิน ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นสิทธิและความรับผิดชอบในหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินนั้นตกอยู่แก่บุคคลเดียวกัน และเคลื่อนกลิ้งกัน ซึ่งมีผลทำให้หนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินและหนี้ค่าบริการค้างชำระเป็นอันระงับสิ้นไป ด้วยจำนวนที่เท่ากับมูลค่าตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว และการที่ทริปเปิลทีได้แสดงเจตนาขอหักกลบ หนี้กับทีทีแอนด์ทีโดยการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้การค้ำที่ทริปเปิลทีโอนมาจากทีทีแอนด์ทีเอสเอส ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทริปเปิลทีจึงมีฐานะเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ของทีทีแอนด์ทีในเวลาเดียวกัน ทีทีแอนด์ที กับทริปเปิลทีจึงมีความผูกพันซึ่งกันและกัน โดยมูลหนี้อันมีวัตถุประสงค์เป็นหนี้เงินอย่างเดียวกัน ทริปเปิลทีจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะแสดงเจตนาขอหักกลบหนี้กับทีทีแอนด์ทีเพียงเท่ากับจำนวนที่ตรงกัน ในมูลหนี้ทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้แผนฟื้นฟูกิจการได้ระบุว่า ผู้ทำแผนมีอำนาจไม่ยอมรับสิทธิตามสัญญาให้บริการวงจรรเข้า รวมทั้งสัญญาและ/หรือบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับและข้อตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ วงจรรเข้าทุกฉบับ ตามมาตรา 90/40 หรือ 90/41 ทวิของพระราชบัญญัติล้มละลาย อย่างไรก็ตามที่ปรึกษา กฎหมายของทริปเปิลทีได้ให้ความเห็นว่า การใช้สิทธิดังกล่าวของผู้ทำแผนจะไม่มีผลย้อนหลังต่อสิทธิ และหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าว

ฝ่ายบริหารของทริปเปิลทีเชื่อว่าในกรณีดังกล่าว ทริปเปิลทีได้ทำถูกต้องตามความเห็นของที่ปรึกษา กฎหมายของทริปเปิลทีแล้ว ทริปเปิลทีจึงไม่ได้สะท้อนเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		ราคาทุน		เงินปันผลรับระหว่างปี	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
	บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	1,550	1,550	1,946	1,946	1,300
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	760	760	760	760	220	14,767
บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด	100	1.2	932	834	-	-
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	200	200	160	160	-	-
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด	100	100	70	70	-	-
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	706	706	58	58	-	-
บริษัท ทรี บีบี จำกัด	52	52	52	52	-	-
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตซันแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด	115	115	46	46	-	-
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	15	15	7	7	-	10
บริษัท แจ็งวัฒนะ แพลนเนอร์ จำกัด	0.1	0.1	-	-	-	-
			<u>4,031</u>	<u>3,933</u>	<u>1,520</u>	<u>14,777</u>
หัก: ค่าเผื่อการค้อยค่าของเงินลงทุน			(980)	(980)		
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ			<u>3,051</u>	<u>2,953</u>		

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทบีบีทีวีจำนวน 99 ล้านบาท ตามมติอนุมัติให้เพิ่มทุนของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบีบีทีวี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบีบีทีวี โดยบีบีทีวีได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

12.2 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 10 ปัจจุบันเจเอสทีซีได้รับคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการให้ที่โอทีชำระยอดคงค้างของส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนทั้งจำนวน และที่โอทีได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางแล้ว ฝ่ายบริหารของเจเอสทีซีเชื่อว่า การบันทึกรายได้จากการให้บริการดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมและส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม							
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย		ส่วนแบ่งกำไร จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม ในระหว่างปี	
			2563 (ร้อยละ)	2562 (ร้อยละ)	2563	2562	2563	2562	2563	2562
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	ลงทุนในธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐาน	ไทย	19	19	14,570	14,570	3,606	3,935	1,100	734
บริษัท ศูนย์บริการวิทยากร อินเทอร์เน็ต จำกัด	ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร	ไทย	38	38	49	49	63	63	-	38
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินกิจการ	ไทย	40	40	-	-	-	-	-	-
รวม					14,619	14,619	3,669	3,998	1,100	772

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตาม วิธีราคาทุน - สุทธิ	
			<u>2563</u>	<u>2562</u>	<u>2563</u>	<u>2562</u>	<u>2563</u>	<u>2562</u>	<u>2563</u>	<u>2562</u>
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน	ลงทุนในธุรกิจ									
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	โครงสร้างพื้นฐาน	ไทย	19	19	14,570	14,570	-	-	14,570	14,570
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ	ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร									
อินเทอร์เน็ต จำกัด		ไทย	38	38	49	49	(33)	(33)	16	16
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินกิจการ	ไทย	40	40	-	-	-	-	-	-
รวม					<u>14,619</u>	<u>14,619</u>	<u>(33)</u>	<u>(33)</u>	<u>14,586</u>	<u>14,586</u>

13.2 ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก JASIF เป็นจำนวนเงิน 1,429 ล้านบาท (2562: 1,029 ล้านบาท) เงินลงทุนใน JASIF ตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุนมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
	2563	2562	2563	2562
ราคาทุนต้นปี	14,725	10,450	14,725	10,450
บวก: ซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้นในระหว่างปี	-	4,275	-	4,275
บวก: ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนสะสม	4,069	2,969	-	-
หัก: กำไรจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทุน ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ของบริษัทฯ สะสม	(9,268)	(9,268)	-	-
หัก: เงินปันผลรับสะสม	(5,765)	(4,336)	-	-
หัก: เงินคืนทุนสะสม	(155)	(155)	(155)	(155)
สุทธิ	3,606	3,935	14,570	14,570

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของเงินลงทุนใน JASIF ซึ่งเป็นกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจำนวน 14,440 ล้านบาท (2562: 14,668 ล้านบาท)

บริษัทฯ ต้องดำรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนใน JASIF ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน JASIF จำนวน 1,520 ล้านบาท (2562: 1,520 ล้านบาท) และได้้นำใบสำคัญแสดงการถือหน่วยลงทุนใน JASIF จำนวน 1,520 ล้านบาท (2562: 1,045 ล้านบาท) ไปวางเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 19

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2563</u>	<u>2562</u>
ราคาทุน	772	941
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(469)	(479)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	<u>303</u>	<u>462</u>

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2563</u>	<u>2562</u>
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	462	500
ซื้อสินทรัพย์	2	4
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าตามบัญชี	(142)	(14)
ค่าเสื่อมราคา	(19)	(28)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	<u>303</u>	<u>462</u>
มูลค่ายุติธรรม	1,307	1,850
รายได้ค่าเช่า	25	31

บริษัทขอยกมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำหรับที่ดินและใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับอาคารสำนักงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

บริษัทขอยกมีสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าอาคารสำนักงาน โดยอายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 4 ปี โดยมีจำนวนเงินรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2563</u>	<u>2562</u>
ภายใน 1 ปี	19	20
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี	17	16

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

	งบการเงินรวม								
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่า	อุปกรณ์สำหรับ ให้บริการ โครงข่าย โทรคมนาคม	ยานพาหนะ	เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	อื่น ๆ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน									
1 มกราคม 2562	143	1,214	50,260	1,689	696	1,012	744	2,865	58,623
ซื้อเพิ่ม	-	16	2,583	7	70	277	2	2,427	5,382
จำหน่าย	-	(14)	(3,153)	(18)	(6)	(24)	(38)	-	(3,253)
โอนจากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	9	21	-	-	-	-	9	-	39
โอนเข้า (ออก)	-	18	2,986	-	5	15	-	(3,033)	(9)
31 ธันวาคม 2562	152	1,255	52,676	1,678	765	1,280	717	2,259	60,782
นำมาตราฐานใหม่มาถือปฏิบัติ ครั้งแรก (หมายเหตุ 4)	-	-	(65)	(1,553)	-	(18)	-	-	(1,636)
ซื้อเพิ่ม	-	13	627	2	-	93	3	3,476	4,214
จำหน่าย	-	(1)	(551)	(3)	(5)	(40)	(232)	-	(832)
โอนจากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	71	165	-	-	-	-	64	-	300
โอนเข้า (ออก)	-	29	1,463	-	73	41	1	(1,625)	(18)
31 ธันวาคม 2563	223	1,461	54,150	124	833	1,356	553	4,110	62,810

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม (ต่อ)

	ที่ดิน	อุปกรณ์สำหรับ				เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	อื่น ๆ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
		อาคารและ ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่า	ให้บริการ โครงข่าย โทรคมนาคม	ยานพาหนะ						
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 2562	-	854	17,680	431	446	993	271	-	20,675	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	52	4,506	313	93	129	2	-	5,095	
ค่าเสื่อมราคา สำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(14)	(680)	(17)	(5)	(22)	(38)	-	(776)	
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่โอน จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	-	11	6	-	-	-	8	-	25	
31 ธันวาคม 2562	-	903	21,512	727	534	1,100	243	-	25,019	
นำมาตรฐานใหม่มาถือปฏิบัติ ครั้งแรก (หมายเหตุ 4)	-	-	(43)	(656)	-	(9)	-	-	(708)	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	58	4,880	17	97	115	4	-	5,171	
ค่าเสื่อมราคา สำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(1)	(215)	(3)	(5)	(39)	(232)	-	(495)	
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่โอน จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	-	99	-	-	-	-	58	-	157	
31 ธันวาคม 2563	-	1,059	26,134	85	626	1,167	73	-	29,144	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม (ต่อ)

	อุปกรณ์สำหรับ							สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่า	ให้บริการ โครงข่าย โทรคมนาคม	ยานพาหนะ	เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	อื่น ๆ		
ค่าเผื่อการด้อยค่า									
1 มกราคม 2562	-	-	-	-	-	-	461	-	461
31 ธันวาคม 2562	-	-	-	-	-	-	461	-	461
31 ธันวาคม 2563	-	-	-	-	-	-	461	-	461
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2562	152	352	31,164	951	231	180	13	2,259	35,302
31 ธันวาคม 2563	223	402	28,016	39	207	189	19	4,110	33,205
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2562 (จำนวน 4,815 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและบริหาร)									5,095
2563 (จำนวน 5,024 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและบริหาร)									5,171

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่า	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่องมือ และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2562	54	29	2	5	90
ซื้อเพิ่ม	-	1	-	-	1
31 ธันวาคม 2562	54	30	2	5	91
นำมาตรฐานใหม่ มาถือปฏิบัติครั้งแรก (หมายเหตุ 4)	-	-	-	(4)	(4)
ซื้อเพิ่ม	1	1	1	-	3
จำหน่าย	-	(2)	-	-	(2)
31 ธันวาคม 2563	55	29	3	1	88
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2562	54	27	2	1	84
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1	-	1	2
31 ธันวาคม 2562	54	28	2	2	86
นำมาตรฐานใหม่ มาถือปฏิบัติครั้งแรก (หมายเหตุ 4)	-	-	-	(1)	(1)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1	-	-	1
ค่าเสื่อมราคา สำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(2)	-	-	(2)
31 ธันวาคม 2563	54	27	2	1	84
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2562	-	2	-	3	5
31 ธันวาคม 2563	1	2	1	-	4
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2562 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					2
2563 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว มีจำนวนเงิน 10,602 ล้านบาท (2562: 8,992 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ มีจำนวนเงิน 81 ล้านบาท (2562: 82 ล้านบาท)

ในปี 2548 บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (“พีเอ”) ได้ซื้ออาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในราคา 1,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสำหรับการเช่าพื้นที่ ในอาคารดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 21.1 กลุ่มบริษัทแสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ซื้อมาในงบการเงินรวม เพื่อแสดงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็น เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริง

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำของธนาคาร (MLR) และ LIBOR บวกส่วนต่างที่กำหนดในสัญญา และค้ำประกันโดยเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำของบริษัทย่อย

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	151	7	-	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,123	2,001	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	26	14	37	66
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	383	290	9	18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	449	63	76	9
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย	142	141	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	<u>3,274</u>	<u>2,516</u>	<u>122</u>	<u>93</u>

ทริปเปิลที่มีข้อโต้แย้งกับทีทีแอนด์ทีเกี่ยวกับการชำระยอดคงค้างระหว่างกันในปี 2552 โดยวิธีการโอน ตั๋วสัญญาใช้เงินและการโอนสิทธิการรับชำระเงินเป็นจำนวนรวม 877 ล้านบาท และสัญญาให้บริการวงจรเช่าตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11

ในปี 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องของบริษัท สมาร์ท ไฮเวย์ จำกัด และบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด ที่ได้แย้งคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ชำระค่าบริการวงจรเช่าให้แก่ทีทีแอนด์ที จำนวนรวม 44 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น บริษัทย่อยทั้งสองจึงบันทึกภาระหนี้สินเพิ่มเติม 39 ล้านบาท ในส่วนของกำไร หรือขาดทุนสำหรับปี รวมเป็นหนี้ค่าบริการวงจรเช่าพร้อมดอกเบี้ยค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 82 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในรายการ “เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน”

18. เงินกู้ยืมระยะสั้น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)	-	-	5,149	5,150
เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	300	-	300	-
รวม	300	-	5,449	5,150

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เงินกู้ยืมดังกล่าว คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	กำหนดชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2563	2562	2563	2562
19.1	MLR - 0.25	ชำระคืนเป็นรายงวด 6 เดือน โดยเริ่มชำระงวดแรก เดือนมิถุนายน 2561 และ งวดสุดท้ายเดือนธันวาคม 2568	3,366	3,558	3,366	3,558
19.2	MLR	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส โดยเริ่มชำระงวดแรก เดือนมีนาคม 2554 และ งวดสุดท้ายเดือนกันยายน 2563	-	106	-	-
รวม			3,366	3,664	3,366	3,558
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย			(48)	(43)	(48)	(43)
ยอดสุทธิ			3,318	3,621	3,318	3,515
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(3,318)	(841)	(3,318)	(735)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี			-	2,780	-	2,780

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	3,664	3,558
บวก: กู้เพิ่ม	760	760
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(1,058)	(952)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	3,366	3,366

เงินกู้ยืมข้อ 19.1 เป็นของบริษัทฯ และค้ำประกันโดยใบสำคัญแสดงการถือหน่วยลงทุนใน JASIF จำนวน 1,520 ล้านบาท (2562: 1,045 ล้านบาท) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองชำระหนี้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดไว้บางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน การดำรงอัตราส่วนการถือหุ้นและการก่อภาระหนี้สิน และหากมีการรับเงินปันผลจาก JASIF หรือมีการรับเงินจากการขายหน่วยลงทุน JASIFให้นำเงินดังกล่าวมาชำระหนี้เงินกู้ เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมเงิน ทำให้ผู้ให้กู้อาจใช้สิทธิบางประการตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งรวมถึงการเรียกชำระหนี้คืนทั้งจำนวนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน บริษัทฯ จึงจัดประเภทเงินกู้ยืมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามปกติ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการขอผ่อนปรนการดำรงอัตราส่วนทางการเงินจากผู้ให้กู้แล้ว โดยมีผลตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2563 ถึงไตรมาสที่สี่ของปี 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 1,240 ล้านบาท (2562: ไม่มี)

20. เจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ (“แผนฯ”) ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2546 แล้ว อย่างไรก็ตามมีเจ้าหนี้บางรายได้ยื่นคำร้องคัดค้านในบางประเด็นต่อศาลฎีกาในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และต่อมาศาลล้มละลายกลางได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ไม่เห็นชอบด้วยแผนฯ และให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง ทำให้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้กลับไปเป็นเช่นเดิมดังที่เป็นอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทฯ จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดหรือไม่เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับว่ามีเจ้าหนี้นี้มาแสดงตนและแสดงสิทธิของตนจนบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นเจ้าหนี้ตามจำนวนที่กล่าวอ้างแล้วหรือไม่เท่านั้น

ในเดือนสิงหาคม 2557 สถาบันการเงินจำนวนห้าแห่งได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (“ศาลทรัพย์สินทางปัญญา”) เรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระเงินตามสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำประกัน และสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นจำนวนรวม 526 ล้านบาท 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 1,736 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ได้ตัดสินคดีระหว่างบริษัทฯ และโจทก์จำนวนสี่ราย ให้บริษัทฯ ชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวม 16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 2,721 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคำพิพากษา

อย่างไรก็ตามในปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์สถาบันการเงินทั้งห้าราย โดยมีหนึ่งรายได้รับอนุมัติจากศาลทรัพย์สินทางปัญญา และอีกสี่รายศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์ได้พิพากษาตามยอมสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว คดีจึงถือเป็นที่สุด ในการนี้ บริษัทฯ จะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินรวม 347 ล้านบาท 26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 2,207 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น โดยมีกำหนดชำระคืนหนี้ทั้งหมดเป็นงวดภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2568 ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2563</u>	<u>2562</u>
ยอดคงเหลือต้นปี	1,335	-
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	10	831
โอนจากประมาณการหนี้สินจากการกลับคำพิพากษาของศาลฎีกา	399	527
ชำระคืนตามสัญญา	(235)	(14)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	32	(9)
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>1,541</u>	<u>1,335</u>
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(364)	(16)
เจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>1,177</u>	<u>1,319</u>

21. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่าทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญา ระหว่างมากกว่า 1 ปี ถึง 13 ปี

21.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	อุปกรณ์สำหรับ		เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
	ให้บริการ	โครงข่าย			
	ที่ดินและอาคาร	โทรคมนาคม	สำนักงาน		
1 มกราคม 2563	183	59,767	11	897	60,858
เพิ่มขึ้น	98	224	-	2	324
จำหน่าย	-	-	-	(2)	(2)
ยกเลิกสัญญาเช่า	(15)	(13)	-	-	(28)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(96)	(5,079)	(6)	(277)	(5,458)
31 ธันวาคม 2563	170	54,899	5	620	55,694

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	พื้นที่ในอาคาร	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์		รวม	
		สำนักงาน	สำนักงาน		ยานพาหนะ
	สำนักงาน	สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม	
1 มกราคม 2563		120	1	3	124
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี		(14)	-	(1)	(15)
31 ธันวาคม 2563		106	1	2	109

ในปี 2541 บริษัทฯ ได้เช่าทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน (อาคาร จัสมิน อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล ทาวเวอร์) กับบริษัท พรีเมียม เรียด เอสเตท จำกัด (เดิมเป็นบริษัทร่วมและเลิกกิจการในปี 2560) โดยสัญญาดังกล่าว มีระยะเวลาเช่า 30 ปี และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 415 ล้านบาท ต่อมาในปี 2543 บริษัทร่วมดังกล่าวได้โอนกรรมสิทธิ์ในอาคารให้แก่สถาบันการเงินเพื่อเป็นการชำระหนี้ตามสัญญา ปรับโครงสร้างหนี้

ในปี 2548 พี่เอได้ซื้ออาคารดังกล่าวคืนจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมข้อ 15 ดังนั้นเพื่อแสดงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริง กลุ่มบริษัทจึงแสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ซื้อมาในงบการเงินรวม

21.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	78,318	1,030	3	3
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(21,866)	(55)	-	-
รวม	56,452	975	3	3
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,201)	(338)	(1)	(1)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	52,251	637	2	2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถ่วงน้ำหนักของกลุ่มบริษัทประมาณร้อยละ 6 ต่อปี

21.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	5,472	16
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	3,725	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	21	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	18	-

21.4 อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปี 2563 จำนวน 7,716 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

22. เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ

กลุ่มบริษัท ได้เข้าทำสัญญาซื้ออุปกรณจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา กลุ่มบริษัท จะต้องจ่ายชำระค่าอุปกรณภายในระยะเวลา 1-3 ปี โดยในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยได้โอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายใต้สัญญาบางฉบับให้แก่บริษัทฯ

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ	739	2,110	360	1,169
หัก: ดอกเบี่ยรอกการตัดจำหน่าย	(6)	(49)	(1)	(21)
รวม	733	2,061	359	1,148
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(733)	(1,626)	(359)	(1,088)
รวมเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	435	-	60

ยอดคงค้างของเจ้าหนี้ค่าอุปกรณของบริษัทฯ ค่าประกันการชำระเงินโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด และบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด และของบริษัทย่อยค่าประกันการชำระเงินโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด

23. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	828	498	67	40
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปีปัจจุบัน	46	32	3	3
ต้นทุนดอกเบี่ย	12	20	1	2
ต้นทุนบริการในอดีตและผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชำระผลประโยชน์	-	165	-	13
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	(9)	-	-	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	4	139	1	9
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(1)	8	(22)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(52)	(34)	(4)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	828	828	46	67

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทบันทึกหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 165 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 13 ล้านบาท จากการกำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของการไถ่หรือขาดทุนสำหรับปี 2562

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายในหนึ่งปีข้างหน้าเป็นจำนวน 70 ล้านบาท (2562: 47 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจำนวน 20 ล้านบาท (2562: 3 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 6 ถึง 23 ปี (2562: 10 ปี) และเฉพาะของบริษัทฯ ประมาณ 9 ปี (2562: 10 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2563</u>	<u>2562</u>	<u>2563</u>	<u>2562</u>
อัตราคิดลด	0.74-2.22	1.5	1.17	1.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5	5	5	5

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2563</u>	<u>2562</u>	<u>2563</u>	<u>2562</u>
อัตราคิดลด				
เพิ่มขึ้น 50 เบซิสปอยท์ (2%)	(43)	(44)	(1)	(3)
ลดลง 50 เบซิสปอยท์ (1%)	46	47	1	3
อัตราการขึ้นเงินเดือน				
เพิ่มขึ้น 100 เบซิสปอยท์ (6%)	90	110	3	7
ลดลง 100 เบซิสปอยท์ (4%)	(79)	(95)	(3)	(6)

24. ทุนจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) จำนวน 3,428.4 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2.04 หุ้นสามัญเดิม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (2.04:1) ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุการใช้สิทธิ 5 ปี และสามารถ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันที่ทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดการใช้สิทธิวันแรกและวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 3 กรกฎาคม 2563 ตามลำดับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 4.3 บาท

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 76.8 ล้านบาท จากเดิม 4,777.7 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 9,555.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) เป็น 4,854.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 9,708.9 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้นบริษัทฯ ได้ปรับราคาการใช้สิทธิจาก 3.605 บาทต่อหุ้น เป็น 3.392 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.192 หุ้น เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.267 หุ้น เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 เมษายน 2563

ในเดือนธันวาคม 2562 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 37.8 ล้านหน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้แสดงเงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนี้ จำนวน 162.3 ล้านบาท เป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น” ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2563 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 87.7 ล้านหน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 104.6 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ในวันที่ 3 เมษายน 2563

นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายน 2563 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 30.5 ล้านหน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 38.6 ล้านหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JAS-W3) ได้ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอีกจำนวน 188.8 ล้านหน่วย จัดสรรเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 239.2 ล้านหุ้น รวมเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 277.8 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดสภาพไปโดยไม่ได้มีการใช้สิทธิจำนวน 950.1 ล้านหน่วย

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จำนวนรวม 213.7 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 427.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) (2562: 90.2 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 180.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท))

25. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทฯ ย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

26. ต้นทุนทางการเงิน

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	388	970	363	814
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินจากสัญญาเช่า	3,722	44	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์	46	114	22	9
รวม	4,156	1,128	385	823

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ค่าเช่าและบริการ โครงข่ายโทรคมนาคม	1,483	5,804	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,658	5,128	17	16
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	3,036	3,001	95	129
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม	736	723	-	-
ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องจากการกลับคำพิพากษา ของศาลฎีกา	10	831	10	831
ค่าไฟฟ้า	370	421	1	2
ต้นทุนของสินค้าที่จำหน่าย	174	54	-	-
ค่าส่งเสริมการขาย	463	351	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	243	278	-	-
ค่าเช่าและบริการจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน และสัญญาบริการที่เกี่ยวข้อง	130	222	6	5
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	300	247	-	-
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา	84	137	39	25
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	83	-	61	-

28. ภาษีเงินได้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	143	6,420	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	38	2,593	60	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	181	9,013	60	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2563</u>	<u>2562</u>
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(2,933)	16,286
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)	20	20
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	(587)	3,257
กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่บันทึกในปีก่อน	64	2,270
ผลกระทบทางภาษีสำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี:		
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29)	(28)	(122)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(220)	(154)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน JASIF ตามวิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุ 13)	-	(337)
ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องจากการกลับคำพิพากษาของศาลฎีกา	(199)	-
อื่น ๆ	7	(25)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึกในงบการเงิน		
ผลขาดทุนทางภาษียกมาที่นำมาใช้ประโยชน์ในระหว่างปี	(6)	(243)
ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องจากการกลับคำพิพากษาของศาลฎีกา	-	102
ขาดทุนทางภาษีสำหรับปีปัจจุบัน	1,407	53
กำไรจากการขายทรัพย์สินที่ยังไม่รับรู้ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ (หมายเหตุ 30)	-	656
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่าของทรัพย์สิน (หมายเหตุ 30)	(542)	3,122
สำรองค่าของอนุญาตขาดสายเส้นใยแก้วนำแสง (หมายเหตุ 30)	-	113
สำรองค่าใช้จ่ายและค่าเช่าท่อร้อยสายที่เกี่ยวกับการย้ายเส้นใยแก้วนำแสงลงดิน (หมายเหตุ 30)	-	70
ผลแตกต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายกับค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่า	304	-
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน	(19)	214
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	37
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	<u>181</u>	<u>9,013</u>

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	3,027	15,391
อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)	20	20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรากำไร	605	3,078
กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่บันทึกในปีก่อน	60	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี:		
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	(304)	(2,955)
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	(286)	(206)
ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องจากการกลับคำพิพากษาของศาลฎีกา	(199)	-
อื่น ๆ	1	4
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึกในงบการเงิน		
ผลขาดทุนทางภาษียกมาที่นำมาใช้ประโยชน์ในระหว่างปี	-	(23)
ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องจากการกลับคำพิพากษาของศาลฎีกา	-	102
ขาดทุนทางภาษีสำหรับปีปัจจุบัน	183	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	60	-

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	กำไรหรือขาดทุน			
	งบแสดงฐานะการเงินรวม		ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	141	110	(31)	(13)
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า	(54)	(48)	6	5
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า	-	-	-	2,485
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21	24	3	67
สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง	-	-	-	49
ประมาณการหนี้สินจากการกลับคำพิพากษา ของศาลฎีกา	-	60	60	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว			38	2,593
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	108	146		

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน		กำไรหรือขาดทุน	
	เฉพาะกิจการ		ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เฉพาะกิจการ	
	2563	2562	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
			2563	2562
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6	6	-	-
ประมาณการหนี้สินจากการกลับคำพิพากษา				
ของศาลฎีกา	-	60	60	-
ภายใต้การควบคุมซึ่งจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว			60	-
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	6	66		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 35,361 ล้านบาท (2562: 30,617 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 1,422 ล้านบาท (2562: 307 ล้านบาท) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การควบคุม เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กลุ่มบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเงิน 8,787 ล้านบาท (2562: 1,440 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2568 (2562: ปี 2567) และเฉพาะของบริษัทฯ มีจำนวนเงิน 1,404 ล้านบาท (2562: 61 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2568 (2562: ปี 2565)

29. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด (“ไอซี”) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟต์แวร์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2200(7)/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 31 พฤษภาคม 2555) ซึ่งสิทธิพิเศษในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สิ้นสุดลงแล้วในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

ไอซีมีรายได้จากการให้บริการในประเทศของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 145 ล้านบาท (2562: 664 ล้านบาท)

30. โครงการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ และทริปเปิดที่ได้เข้าทำสัญญากับ JASIF โดยมีรายละเอียดโดยสรุปในสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ก) สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน

ทริปเปิดที่ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงกับ JASIF เป็นจำนวนเงิน 55,000 ล้านบาท โดยทริปเปิดที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดประมาณ 980,000 คอร์กิโลเมตร

ข) สัญญาเช่าหลัก

ทริปเปิดที่ได้เข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงกับ JASIF จำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดที่ทริปเปิดที่ขายและส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้แก่ JASIF เป็นระยะเวลาการเช่าประมาณ 11 ปี (สิ้นสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) ด้วยอัตราค่าเช่า 425 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทริปเปิดที่ตกลงที่จะชำระค่าเช่าล่วงหน้าสำหรับการเช่า 3 เดือนสุดท้ายให้แก่ JASIF ในวันถึงกำหนดชำระค่าเช่างวดแรกรวมเป็นเงินไม่น้อยกว่า 816 ล้านบาท ทั้งนี้ทริปเปิดที่จะต้องรับผิดชอบในการจ่ายชำระค่าของอนุญาตขาดสายเส้นใยแก้วนำแสงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับทรัพย์สินดังกล่าว

ค) สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า

JASIF สามารถนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดออกให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ หากไม่มีผู้ใดเช่าทรัพย์สินดังกล่าว ทริปเปิดที่ตกลงเช่าใช้และชำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาเพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่ JASIF เป็นระยะเวลา 3 ปี และ JASIF สามารถต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี จนกว่าจะครบอายุของสัญญาเช่าหลัก ด้วยอัตราค่าเช่า 750 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี

ง) สัญญาบริหารดูแลและบำรุงทรัพย์สิน

JASIF ได้แต่งตั้งให้ทริปเปิดที่เป็นผู้ให้บริการในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง โดย JASIF ตกลงจะชำระค่าบริการรายเดือนให้แก่ทริปเปิดที่ในอัตรา 200 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อปีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี สัญญานี้จะสิ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 หรือวันเลิกสัญญาเช่าหลัก

จ) สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน

ทริปเปิลทีตกลงเป็นผู้ดำเนินการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นสำหรับทรัพย์สินในส่วนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดของ JASIF (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง”) หากมีผู้เช่ารายอื่นสนใจเช่าทรัพย์สินส่วนนี้ JASIF สามารถดำเนินการให้เช่าต่อได้ โดยทริปเปิลทีตกลงสละสิทธิการใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวโดยทันทีที่ JASIF บรรลุข้อตกลงกับผู้เช่ารายอื่น JASIF ตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ทริปเปิลทีในอัตราร้อยละ 25 ของจำนวนผลต่างของค่าเช่าที่ทริปเปิลทีได้รับจากผู้เช่ารายใด ๆ สำหรับการเช่าทรัพย์สินในส่วนรองของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ทริปเปิลทีเป็นผู้ให้บริการจัดหาผู้เช่าตามสัญญาที่หักด้วยผลรวมของค่าเช่าที่ทริปเปิลทีต้องชำระให้แก่ JASIF ตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ทริปเปิลทีเป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี และ JASIF สามารถต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งละ 3 ปี การต่ออายุของสัญญาจะต้องไม่เกินกำหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของทริปเปิลที

ฉ) สัญญากู้ยืมเงิน

ทริปเปิลทีตกลงให้ JASIF กู้ยืมเงินเป็นจำนวน 3,850 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาซื้อขายทรัพย์สิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

ในเดือนมกราคม 2559 ทริปเปิลทีได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมจาก JASIF เต็มจำนวนแล้ว

ช) สัญญาข้อตกลงดำเนินการ

สัญญาข้อตกลงดำเนินการระบุให้บริษัทฯ จะต้องดำรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนใน JASIF ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดใน JASIF (“หน่วยลงทุนเริ่มแรก”) โดยภายในรอบระยะเวลา 3 ปีแรก บริษัทฯ จะต้องไม่ขาย โอน หรือจำหน่ายไปซึ่งหน่วยลงทุนเริ่มแรก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก JASIF และในช่วงตั้งแต่ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 จะต้องไม่ขาย โอน หรือจำหน่ายไปซึ่งหน่วยลงทุนใน JASIF จนทำให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 19 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่จำหน่ายในครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก JASIF และบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ จะต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในทริปเปิลทีและบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทีทีไอ”) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 76 อีกทั้งทริปเปิลทีจะต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อทุน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่วนทางการเงินในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น นอกจากนี้ทริปเปิลทีและทีทีไอจะต้องมีหนี้สินตามค่านิยามที่กำหนดในสัญญา ณ ใดขณะหนึ่ง ไม่เกินจำนวนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ทริปเปิลที่ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มกับ JASIF และบริษัท และทริปเปิลที่เข้าทำรายการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับเดิมกับ JASIF โดยมีรายละเอียด โดยสรุปในสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ทริปเปิลที่ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร (“ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม”) ในราคาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม 38,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าหลักโดยทริปเปิลที่ตกลงเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มจำนวนประมาณร้อยละ 80 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมดที่ทริปเปิลที่ได้ขายและส่งมอบให้แก่ JASIF คิดเป็นจำนวนประมาณ 560,000 คอร์กิโลเมตร ในอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะมีปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี ระยะเวลาการเช่าประมาณ 12 ปี 2 เดือน สิ้นสุดวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของทริปเปิลที่ และขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเดิมเพื่อให้วันสิ้นสุดตรงกับระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินส่วนเพิ่มบนข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าหลักเดิม โดยทริปเปิลที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าเช่าที่ร้อยละสายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายเส้นใยแก้วนำแสงลงดินสำหรับทรัพย์สินเดิมหากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าที่ประมาณการไว้ในประมาณการทางการเงินที่ตกลงกันในขณะที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนของ JASIF ต่อประชาชนครั้งแรก และทริปเปิลที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับทรัพย์สินส่วนเพิ่มตลอดอายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก

นอกจากนี้ทริปเปิลที่ให้สิทธิแก่ JASIF ในการขอต่ออายุการเช่าหลักสำหรับทรัพย์สินเดิมและทรัพย์สินส่วนเพิ่มออกไปอีก 10 ปี นับจากวันที่ 29 มกราคม 2575 หากทริปเปิลที่มีรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตสำหรับปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท และทริปเปิลที่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สาม รวมถึงได้รับความเห็นชอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุการเช่าหลัก ซึ่งค่าเช่าหลังต่ออายุการเช่าจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะมีปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี

3. แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน โดยในระหว่างที่ยังไม่มีผู้อื่นเป็นผู้เช่า ทริปเปิดที่ตกลงเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่เหลือในจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณ 140,000 คอรั๊กิโลเมตร ในอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 764.48 บาทต่อคอรั๊กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะมีปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับแต่วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม JASIF มีสิทธิเลือกที่จะต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินดังกล่าวออกไปได้อีกครั้งละไม่เกิน 3 ปี จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 สำหรับทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

นอกจากนี้ทริปเปิดที่และ JASIF ได้ตกลงขยายอายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินส่วนเดิม ออกไปอีก 3 ปี นับจากวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน

4. แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาบริหารดูแลและบำรุงทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง โดยทริปเปิดที่เป็นผู้ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนเพิ่มในอัตราค่าบริการเดิม รวมทั้งขยายระยะเวลาการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินเดิมให้วันสิ้นสุดตรงกับอายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก

นอกจากนี้สัญญาบริหารดูแลและบำรุงทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจะไม่ครอบคลุมถึงการซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนที่เสียหาย นอกเหนือจากการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ระบุไว้ในสัญญา

5. แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน โดยทริปเปิดที่จะให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินกับ JASIF สำหรับทรัพย์สินในส่วนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มบนข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินเดิม โดยมีระยะเวลาการบริการประมาณ 3 ปี นับแต่วันเริ่มต้นของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม JASIF มีสิทธิเลือกที่จะต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินส่วนเพิ่มออกไปได้อีกครั้งละไม่เกิน 3 ปี จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575

นอกจากนี้ทริปเปิดที่และ JASIF ได้ขยายอายุสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินส่วนเดิมออกไปอีก 3 ปี นับจากวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน

6. แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาข้อตกลงดำเนินการ โดยระบุให้บริษัทฯ จะต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนเพิ่มเติมใน JASIF โดยบริษัทฯ จะต้องไม่ขาย โอน หรือจำหน่ายไปซึ่งหน่วยลงทุนเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก JASIF โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ภายในช่วงตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 นับจากวันที่การซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนเพิ่มเติมใน JASIF ในสัดส่วนร้อยละ 19 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดใน JASIF
- 2) ในช่วงตั้งแต่ปีที่ 7 นับจากวันที่การซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้นถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก บริษัทฯ จะต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนเพิ่มเติมใน JASIF ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดใน JASIF โดยสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนขั้นต่ำในกรณีนี้จะลดลงเหลือร้อยละ 0 ในกรณีที่ JASIF ได้ชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินทั้งจำนวน

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทจะต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในทริปเปิลทีและทีทีทีไอไม่ต่ำกว่าร้อยละ 76 อีกทั้งทริปเปิลทีจะต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อทุน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่วนทางการเงินในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดในสัญญา นอกจากนี้ทริปเปิลทีและทีทีทีไอจะต้องมีหนี้สินตามค่านิยามที่กำหนดในสัญญา ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมถึงทริปเปิลทีต้องสำรองเงินฝากตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเพื่อเป็นเงินสำรองการชำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง

กลุ่มบริษัทได้พิจารณารายการและวิธีปฏิบัติทางบัญชีอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน ในเนื้อหาของรายการเกี่ยวกับธุรกรรมโครงสร้างพื้นฐานว่า ทริปเปิลทีได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้โอนการควบคุมทรัพย์สินส่วนเพิ่มให้แก่ JASIF และได้ผูกขาดการเช่าทรัพย์สิน แต่เพียงรายเดียว ทริปเปิลทีได้เช่ากลับคืนทรัพย์สินภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าดำเนินงาน และประกันรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินในจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ (ร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด) ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงรับรู้กำไรจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวจำนวน 13,975 ล้านบาท (หลังหักรายการกำไรที่ยังไม่รับรู้จำนวนร้อยละ 19 ตามสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนของบริษัทฯ ใน JASIF) เป็นรายการต่างหากภายใต้ “รายได้อื่น” ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมสำหรับปี 2562 พร้อมประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการประกันรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง และค่าใช้จ่ายและ

ค ๑ ๕ ช ๑

ต่อร้อยละที่เกี่ยวข้องกับการย้ายเส้นใยแก้วนำแสงลงดิน ณ วันส่งมอบ

31. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี หรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

การคำนวณกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านหุ้น)	(ล้านหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(3,126)	7,265	8,423	8,114	(0.37)	0.90
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	120	595		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด						
กำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	(3,126)	7,265	8,543	8,709	ปรับเพิ่ม	0.83

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านหุ้น)	(ล้านหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,967	15,391	8,423	8,114	0.35	1.90
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	120	595		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	2,967	15,391	8,543	8,709	0.35	1.77

32. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้

- 1) ส่วนงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและไอพีทีวี
- 2) ส่วนงานการให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม
- 3) ส่วนงานการจัดการหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
- 4) ส่วนงานอื่น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานการให้บริการ		ส่วนงานการให้บริการ		ส่วนงานจัดหา		ส่วนงานอื่น ๆ		การตัดรายการบัญชี		งบการเงินรวม	
	อินเทอร์เน็ต		โทรคมนาคม		ระบบสื่อสาร				ระหว่างกัน			
	ความเร็วสูงและไอพีทีวี		โทรคมนาคม		และโทรคมนาคม							
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
รายได้จากการขายและการบริการ												
รายได้จากภายนอก	17,587	17,139	871	850	86	43	118	143	-	-	18,662	18,175
รายได้ระหว่างส่วนงาน	108	1,296	552	614	174	9,557	154	165	(988)	(11,632)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	17,695	18,435	1,423	1,464	260	9,600	272	308	(988)	(11,632)	18,662	18,175
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน	4,878	5,856	309	239	53	15	(15)	(3)			5,225	6,107
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:												
กำไรจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทุน											-	13,975
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม											-	1,732
รายได้อื่น											543	394
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน											(83)	532
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ											(1,301)	(1,296)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร											(3,983)	(3,756)
ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องจากการกลับคำพิพากษาของศาลฎีกา											(10)	(831)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม											1,100	772
รายได้ทางการเงิน											32	32
ต้นทุนทางการเงิน											(4,156)	(1,128)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น											(300)	(247)
ภาษีเงินได้											(181)	(9,013)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย											(12)	(8)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ											(3,126)	7,265

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

33. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 91 ล้านบาท (2562: 92 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 5 ล้านบาท (2562: 7 ล้านบาท)

34. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		
จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562	เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563	12,306	1.48
เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563	416	0.05
เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563	1,718	0.20
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2563		14,440	1.73
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		
	เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562	2,279	0.28
เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562	2,449	0.30
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562		4,728	0.58

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจำนวน 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 64 ล้านบาท (2562: 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 42 ล้านบาท)

35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ สัญญาบริการ และสัญญาให้สิทธิในการเผยแพร่คอนเทนต์ต่าง ๆ ที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตจำนวนรวม 1,077 ล้านบาท และ 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (เฉพาะบริษัทฯ: 5 ล้านบาท) อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 8 ปี

35.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทเปิดที่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและให้บริการแก่ JASIF ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 30

35.4 การค้ำประกัน

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการประมูลงานและการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 376 ล้านบาท (2562: 391 ล้านบาท) ในนามของกลุ่มบริษัท และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท (2562: 3 ล้านบาท)

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 3 ล้านบาท (2562: 3 ล้านบาท)

ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ขายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนเงินรวม 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2562: 8 ล้านบาท และ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้เข้าค้ำประกันสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำกับบริษัทลีสซิ่งแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่กลุ่มบริษัทค้ำประกันเป็นจำนวนเงินรวม 106 ล้านบาท (2562: ไม่มี)

จ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในวงเงินสินเชื่อรวม 60 ล้านบาท (2562: ไม่มี)

- 35.5 บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด (“ทีเจพี”) ได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับบริษัทคู่สัญญาแห่งหนึ่ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบงานให้แก่บริษัทคู่สัญญาตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยจะต้องส่งมอบงานภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 จนถึงปัจจุบันทีเจพีไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจากเหตุของความล่าช้าซึ่งเกิดจากการส่งมอบพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า โดยบริษัทคู่สัญญามีสิทธิที่จะคิดค่าปรับล่าช้าตามสัญญาจากทีเจพีเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของทีเจพีอยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานกับคู่สัญญา ซึ่งฝ่ายบริหารของทีเจพีเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานได้และจะสามารถปิดโครงการได้โดยไม่มีค่าปรับเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- 35.6 ในปี 2556 บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“เจทีเอส”) ได้ทำสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (“แท็บเล็ต”) ให้แก่คู่สัญญาซึ่งเป็นหน่วยงานราชการสองแห่ง โดยมีมูลค่าตามสัญญา รวม 749 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของสัญญา เจทีเอสต้องส่งมอบแท็บเล็ตทั้งหมดให้แก่หน่วยงานราชการคู่สัญญาภายในเดือนธันวาคม 2556 และเดือนมีนาคม 2557 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2557 หน่วยงานราชการคู่สัญญาทั้งสองได้มีหนังสือขอบอกเลิกสัญญามายังเจทีเอส เนื่องจากพิจารณาว่า เจทีเอสไม่สามารถส่งมอบแท็บเล็ตได้ตามกำหนดเวลาในสัญญา โดยให้เจทีเอสชำระค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาแท็บเล็ตที่ยังไม่ได้ส่งมอบนับแต่วันครบกำหนดตามสัญญา และในเดือนพฤศจิกายน 2557 และเดือนมีนาคม 2558 หน่วยงานราชการทั้งสองได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางให้เจทีเอสชำระค่าปรับจากการไม่ส่งมอบแท็บเล็ตตามสัญญา และชำระเงินตามหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของธนาคารพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี คิดเป็นทุนทรัพย์รวม 195 ล้านบาท เจทีเอสได้มีหนังสือถึงบริษัทคู่สัญญาผู้ขายแท็บเล็ตเพื่อแจ้งว่าบริษัทดังกล่าวผิดสัญญาในการส่งมอบแท็บเล็ตให้แก่เจทีเอส และได้ยกเลิกสัญญากับบริษัทดังกล่าว โดยได้รับชำระเงินตามหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 38 ล้านบาท ซึ่งเจทีเอสมีสิทธิทางกฎหมายที่จะยึดเงินดังกล่าวเพื่อชดเชยความเสียหายต่าง ๆ ที่บริษัทดังกล่าวก่อให้เกิดขึ้นหรือปฏิบัติผิดสัญญา และได้บันทึกเงินที่ได้รับดังกล่าวเป็นหนี้สินในบัญชีภายใต้รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวมตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยถือเสมือนเป็นเงินสำรองค่าปรับและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้หากเจทีเอสต้องชำระค่าปรับและค่าเสียหายแก่หน่วยงานราชการทั้งสอง เจทีเอสสามารถเรียกหรือค่าเสียหายทั้งหมดคืนจากบริษัทผู้ขายแท็บเล็ตดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายแท็บเล็ต อย่างไรก็ตามในปี 2561 ศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้เจทีเอสชำระค่าปรับคิดเป็นจำนวนเงินรวม 10 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น โดยธนาคารผู้ออกหนังสือคำประกันได้วางเงินชำระตามคำพิพากษาในส่วนของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท คงเหลือค่าปรับตามคำพิพากษาเป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท ซึ่งสำรองค่าปรับและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นที่เจทีเอสได้บันทึกไว้มีความเพียงพอต่อจำนวนค่าปรับตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางแล้ว อย่างไรก็ตามเจทีเอสและหน่วยงานราชการทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด และเจทีเอส

ได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาลปกครองกลาง ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และผลที่สุดของคดียังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้ ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของเจทีเอส เชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากคดีดังกล่าว และสำรองค่าปรับและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ที่ได้บันทึกไว้เพียงพอแล้วตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง

35.7 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทกับทีทีแอนด์ทีและทีไอที

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที โดยผลของคำสั่งดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เชื่อว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลในขณะที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ศาลมีอำนาจงดการพิจารณาคดีแพ่งนั้นไว้หรือจะส่งประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ ดังนั้นสำหรับคดีแพ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของทีทีแอนด์ที ศาลอาจพิจารณาเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของทีทีแอนด์ทีเพื่อสอบถามว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณาทำคำสั่งของศาลต่อไปในแต่ละคดี

1. บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด (“ซีซีเอส”) มียอดหนี้ค้างรับที่มีข้อพิพาทกับทีทีแอนด์ที ตามสัญญาจัดหาระบบบริการลูกค้าและระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้จำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดในเดือนมิถุนายน 2558 ยกคำเสนอข้อพิพาทที่ทีทีแอนด์ทียื่นต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการในปี 2554 กล่าวหาว่า ซีซีเอสปฏิบัติผิดสัญญา และเรียกร้องให้ชำระเงินเป็นจำนวนรวม 1,780 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันเสนอข้อพิพาท และให้ทีทีแอนด์ทีชำระค่าวงงานที่ค้างชำระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยแก่ซีซีเอสคิดเป็นจำนวนเงินรวม 204 ล้านบาท จากคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลล้มละลายกลาง ซีซีเอสได้ยื่นขอรับชำระหนี้รวมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว การได้รับชำระหนี้คืนจึงเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายล้มละลาย ปัจจุบันทีทีแอนด์ทีอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
2. ในปี 2553 ทริปเปิลทีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ให้ทริปเปิลทีชำระหนี้ให้แก่ทีทีแอนด์ทีเป็นจำนวนเงิน 834 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามในเดือนสิงหาคม 2559 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายของทีทีแอนด์ทีมีหนังสือฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ให้ทริปเปิลทีชำระมูลค่าหนี้เดียวกับที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีเคยมีหนังสือแจ้งมายังทริปเปิลทีในปี 2553 ให้แก่ทีทีแอนด์ที เป็นจำนวนเงิน 1,157 ล้านบาท โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายชี้แจงว่า การสอบสวนหนี้ดังกล่าวในคดีฟื้นฟูกิจการได้ยุติลงแล้วเมื่อลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ และจะเริ่มดำเนินการสอบสวนใหม่ในคดีล้มละลาย ยอดเงินดังกล่าวส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 90 เป็นค่าบริการวงจรเช่าที่ทริปเปิลทีได้ชำระให้แก่ทีทีแอนด์ทีโดยวิธีการหักกลบหนี้ และโอนตัวสัญญาไปใช้เงินไปแล้วในปี 2552 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ข้อ 11 แต่ผู้บริหารแผนของทีทีแอนด์ทีได้โต้แย้งสิทธิว่าเป็นการชำระหนี้อื่นที่ไม่มีผลสมบูรณ์ ส่วนที่เหลือเป็นมูลหนี้อื่นที่ไม่ตรงกับภาระหนี้สินที่ทริปเปิดที่บันทึกไว้ในบัญชี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายของทีทีแอนด์ที

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ทริปเปิดที่ได้รับแจ้งจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ว่าทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เพื่อเรียกร้องให้ทริปเปิดที่ชำระค่าบริการวงจรเช่าค้างชำระตามสัญญาให้บริการวงจรเช่าเป็นจำนวน 1,447 ล้านบาท พร้อมให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติมคำเรียกร้องให้ทริปเปิดที่ชำระเงินจำนวน 1,496 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ทริปเปิดที่ได้ยื่นคำคัดค้านและเรียกร้องแย้งค่าเสียหายจากการที่ทริปเปิดที่ไม่สามารถใช้งานวงจรเช่าได้ตามสัญญาเป็นจำนวน 3,477 ล้านบาท ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ทีทีแอนด์ทีปฏิบัติผิดสัญญา ประธานอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดกำหนดค่าปรับและค่าเสียหายที่ทีทีแอนด์ทีต้องชดเชย และค่าบริการวงจรเช่าค้างชำระที่ทีทีแอนด์ทีมีสิทธิเรียกร้องให้เป็นพับกันไป ส่วนค่าขออื่นในหัก และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายของทีทีแอนด์ทียื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอไม่เชื่อว่าคดีและขอให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ และศาลแพ่งมีคำสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความ

ผลที่สุดของคดียังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้ ฝ่ายบริหารของทริปเปิดที่เชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากคดีดังกล่าว จึงไม่ได้บันทึกสำรองสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

3. เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 อควิเมนต์ได้ยื่นฟ้องทีทีแอนด์ที รวมทั้งบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม 13 ราย ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 6,350 ล้านบาท จากการที่จำเลยทั้งสิบสามได้ร่วมกันกระทำละเมิดต่ออควิเมนต์ โดยการนำบันทึกข้อตกลงระหว่างอควิเมนต์และทีทีแอนด์ทีที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของทีทีแอนด์ทีเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนและ/หรือหุ้นเดิมของทริปเปิดที่ที่อควิเมนต์ถืออยู่ ซึ่งจำเลยทั้งหมดรู้ดีว่าสิ้นผลบังคับไปนานแล้ว มาฟ้องอควิเมนต์ โดยเจาะจงฟ้องคดีและร้องขอให้ศาลคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างที่ทริปเปิดที่กำลังดำเนินการยื่นเรื่องขอจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยที่ไม่ได้รับประโยชน์ใดเป็นส่วนตนจากการฟ้องคดี แต่ต้องการใช้เหตุที่มีการฟ้องคดีและการร้องขอให้ศาลคุ้มครองประโยชน์นั้นมาทำให้การจัดตั้งกองทุนรวมของทริปเปิดที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยไม่สุจริต ทำให้อควิเมนต์ได้รับความเสียหาย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 บุคคลธรรมดาจำนวนสี่รายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของทีทีแอนด์ที ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องอควิเมนต์ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี โดยกล่าวอ้างว่า อควิเมนต์ไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในทริปเปิลที และขอให้อควิเมนต์ดำเนินการโอนขายหุ้นสามัญในทริปเปิลทีที่อควิเมนต์ได้มาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,868,073 หุ้น คืนให้แก่โจทก์ทั้งสี่ราย หากอควิเมนต์ไม่สามารถโอนหุ้นให้โจทก์ทั้งสี่รายได้ อควิเมนต์จะต้องชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยและเงินปันผลที่โจทก์ควรจะได้รับจากหุ้นดังกล่าวรวมเป็นทุนทรัพย์ 29 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 อควิเมนต์ได้ยื่นฟ้องบุคคลธรรมดาสี่รายต่อศาลแพ่ง โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 305 ล้านบาท จากการที่จำเลยทั้งสี่รายได้ร่วมกันกระทำละเมิดโดยเหตุที่มีการฟ้องคดีอควิเมนต์โดยไม่สุจริต ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ผลที่สุดของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทสำหรับคดีที่ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้ ฝ่ายบริหารของอควิเมนต์เชื่อว่า จะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทจึงไม่ได้บันทึกสำรองสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

35.8 ไบอโนญูตประกอบกิจการ โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

บริษัทย่อย 7 แห่ง ได้รับไบอโนญูตประกอบกิจการ โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเภทไบอโนญูต	บริการที่ได้รับอนุญาต	ระยะเวลา
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	โทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่าย เป็นของตัวเอง	บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม ที่ใช้จานสายอากาศ ขนาดเล็ก	22 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2568
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	22 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2568
	โทรคมนาคมแบบที่สาม	บริการโครงข่ายโทรคมนาคม	23 กุมภาพันธ์ 2549 - 29 มกราคม 2575
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง	โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง	บริการขายต่อโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และบริการเสียง ผ่านการให้บริการ อินเทอร์เน็ตที่มีเลขหมาย โทรศัพท์
		บริการขายต่อบริการ โทรคมนาคมและบริการ อินเทอร์เน็ต	15 กรกฎาคม 2563 - 15 กรกฎาคม 2568
			22 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2568

บริษัท	ประเภทใบอนุญาต	บริการที่ได้รับอนุญาต	ระยะเวลา
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด	โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	22 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2568
	โทรคมนาคมแบบที่สอง	บริการวางจรเข้าภายในและระหว่างประเทศ และอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ	15 มิถุนายน 2563 - 15 มิถุนายน 2568
	โทรคมนาคมแบบที่สาม	บริการวางจรเข้าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ	30 มิถุนายน 2563 - 17 พฤศจิกายน 2567
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด	โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต บริการขายค่าบริการโทรศัพท์ประจำที่ บริการขายค่าบริการวางจรเข้า และบริการขายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	24 สิงหาคม 2563 - 24 สิงหาคม 2568
	โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ	บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ	28 มกราคม 2556 - 27 มกราคม 2571
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง	บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	22 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2568
บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด	โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ	บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ	29 กรกฎาคม 2563 - 28 กรกฎาคม 2578

บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและค่าธรรมเนียมในการนำส่งเข้ากองทุนเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (“USO”) และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (“กทปส.”) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.

36. เครื่องมือทางการเงิน

36.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า และเงินมัดจำรับจากลูกค้า กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าและเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทเป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน หรือจากประมาณการกระแสเงินสดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้ออุปกรณ์และจ่ายชำระเจ้าหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม				อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน			
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐฯ	7	4	69	123	30.0371	30.1540
เยน (ต่อ 100 เยน)	-	-	1,948	3,408	29.0680	27.5940

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ				อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน			
	2563 (ล้าน)	2562 (ล้าน)	2563 (ล้าน)	2562 (ล้าน)	2563 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2562
เหรียญสหรัฐฯ	-	-	36	63	30.0371	30.1540
เยน (ต่อ 100 เยน)	-	-	1,948	3,408	29.0680	27.5940

กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการใช้เงินกู้ยืมและสัญญาเช่า โดยกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ และมีความสามารถในการขอขยายระยะเวลาการจ่ายชำระคืนหนี้สินที่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนออกไป

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ไม่เกิน 1 ปี	1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	1,800	-	-	1,800
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,274	-	-	3,274
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	1,452	2,274	-	3,726
เจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอม				
ยอมความ	449	1,292	-	1,741
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,666	30,688	41,965	78,319
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์	739	-	-	739
รวม	13,380	34,254	41,965	89,599

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ไม่เกิน 1 ปี	1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	88	-	-	88
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	1,452	2,274	-	3,726
เจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอม				
ยอมความ	449	1,292	-	1,741
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1	2	-	3
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์	360	-	-	360
รวม	2,350	3,568	-	5,918

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 300 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 5,449 ล้านบาท) ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

37. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 19.13:1 (2562: 2.30:1) และเฉพาะของบริษัทฯ เท่ากับ 0.71:1 (2562: 0.47:1)

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติที่สำคัญดังนี้

- 1) อนุมัติให้เจเอสทีซีขายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด ให้แก่เจทีเอส ในราคาตามที่ทั้งสองบริษัทจะตกลงร่วมกัน ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างกัน

- 2) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 558 ล้านบาท จาก 4,854 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 9,709 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) เป็น 4,296 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 8,593 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,116 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (JAS-W3) ซึ่งครบกำหนดอายุในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

39. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564